

ประจำวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559

ข้าวร้ายสหรัฐกีดกันข้าวไทย ‘พาณิชย์’ ปลื้มอันดับ ‘เทียร์ 2’ ช่วยกู้ภาพลักษณ์ส่งออก

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ ขณะนี้ หลายประเทศเข้มงวดนำเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมากขึ้น โดยล่าสุด แคนาดา และสหรัฐ ได้ออกประกาศกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตร ซึ่งสูงกว่าค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างในระดับสากล ที่กำหนดโดยคณะกรรมการอาหารโคกรรมาตรฐานอาหาร(CODEX) ส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยมีภาระสูงขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนด

“แคนาดา สหรัฐ และจีนเข้มงวดนำเข้าสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งกำหนดค่าสารพิษตกค้างสูงทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำลังดูอยู่ว่า บังคับใช้กับสินค้าเกษตรในประเทศด้วยหรือไม่ และเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีหรือไม่ ถ้าใช่ ไทยซึ่งได้รับผลกระทบอาจฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เพราะถือเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า แต่เชื่อว่า ก่อนที่สหรัฐจะประกาศใช้ค่าสารพิษตกค้าง คงมีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่แล้วว่าควรกำหนดค่าที่เท่าไรจึงจะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ”
 นางดวงพร กล่าว

นางดวงพรกล่าวต่อว่า ในต้นเดือนก.ค.2559 จะมีการเดินทางไปเปิดตลาดการค้าข้าว และสินค้าอื่นๆ ของไทยที่ประเทศโมซัมบิก และเคนยา คาดว่า น่าจะขายข้าวขาว 15% ให้โมซัมบิกได้ประมาณ 300,000-400,000 ตัน แต่เงื่อนไขการขาย และการชำระเงินจะเป็นอย่างไร ต้องเจรจากันอย่างละเอียด จะใช้การซื้อเงินสดแบบลอตเล็กๆ หรือการซื้อแบบเงินเชื่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ โมซัมบิกแจ้งว่า จะเปิด L/Cชำระค่าข้าวผ่านธนาคารชาติโมซัมบิก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) อยู่ระหว่างดูรายละเอียดอยู่

ส่วนการทวงหนี้ค่าข้าวจากประเทศเกาหลีเหนือ นั้น กรมได้ส่งหนังสือทวงทุกๆ 3 เดือน แต่เกาหลีเหนือไม่ตอบกลับมาแต่อย่างใด โดยล่าสุด หนี้ค่าข้าวและดอกเบี้ย สูงถึงประมาณ 10,800 ล้านบาท จาก 3 สัญญา ที่ซื้อตั้งแต่ปี’34, ปี’36 และปี’45 ซึ่งก่อนหน้านี้ เกาหลีเหนือเคยติดต่อขอซื้อจากไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ไทยปฏิเสธไม่ขายให้จนกว่าจะชำระหนี้เกาหลีหมด

ด้าน นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชื่อว่าการส่งออกของไทยจะดีขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เผยแพร่รายงานประจำปี เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report 2559) หรือ TIP Report 2559 ระบุว่า ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะขึ้นเป็นเทียร์ 2 วอทซ์ ลิสต์ (Tier 2 Watch List) จากที่เคยถูกจัดอยู่ในระดับเทียร์ 3 ตั้งแต่ปี 2557 แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของรัฐบาลไทยในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารทะเล

ทั้งนี้ กรมฯได้ประเมินสถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะสั้นผลกระทบต่อภาคการค้าไทยโดยตรงทันที ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้าไทยด้านแรงงานดีขึ้นทั้งในตลาดสหรัฐ และนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารทะเล เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้ารายใหญ่ และผู้บริโภคโดยทั่วไปในวง

กว้างว่า รัฐบาลไทยและภาคเอกชนไทยให้ความสำคัญ และร่วมมือกันเร่งแก้ไขปัญหาย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อการตรวจสอบเรื่องการประมงผิดกฎหมาย (IUU) จากสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งปัจจุบันไทยได้ ใบเหลืองอยู่สำหรับระยะยาว ไทยจะมีศักยภาพในการส่งออกและการแข่งขันที่เข้มแข็งขึ้น สินค้าไทยได้รับการ ยอมรับว่า สามารถควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายสากลมากยิ่งขึ้นแล้ว จะสามารถลดการ กีดกันทางการค้าและลดการโจมตีจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บีกส่งออกแห่ไขว้ออร์เดอร์นอก "โรงสี"หมดสิทธิ์ซื้อข้าวสต็อกรัฐ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้จัด ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธาน กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบให้ กรมเปิดจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้กับ ผู้ประกอบการในประเทศที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 2,177,805.109716 ตันซึ่งเป็นข้าว 17 ชนิดจาก 139 คลัง เพื่อส่งออกต่างประเทศ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารคุณสมบัติในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นซองเสนอซื้อวันที่ 25 ก.ค. 2559 ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด ในแต่ละคลัง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อนัดหมายให้มาเจรจาต่อรองกับคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ซึ่งจะต่อรองด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติต้องรับมอบข้าวและส่งออกตามกรอบเวลาที่ กำหนด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการส่งออกตามเงื่อนไขด้วย

"สถานการณ์ ข้าวผลผลิตข้าวในประเทศผู้ผลิตสำคัญปรับตัวลดลง ไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการ ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาด จึงเป็นจังหวะที่ต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกเพื่อไม่ให้กระทบราคา ตลาด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเก็บรักษา และความสัมพันธ์สภาพของข้าว และช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทย เพิ่มมากขึ้น"

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว ตั้งข้อสังเกตว่า 1) การระบายข้าวครั้งนี้จำกัดให้เฉพาะเพื่อส่งออกเป็นการตัด โอกาสโรงสีไม่ให้ แข่งขัน ก็จะมีแต่ผู้ส่งออกประมาณ 50-60 รายที่ขึ้นทะเบียนไว้ และที่ยื่นจริงน่าจะเป็นรายใหญ่ 10 ราย เช่น นครหลวงค้าข้าว เอเชียโกลเด้นไรซ์ พงษ์ลาภ เป็นต้น 2) ระดับราคาประมูลจะปรับตัวลดลง เพราะ ปริมาณซัพพลายออกสู่ตลาดต่อเนื่องและจำนวนผู้แข่งขันเสนอราคาน้อยลง

3) ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของทีโออาร์ เช่น หากประมูลข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพไม่พร้อมส่งออก จะ สามารถนำไปเปลี่ยนข้าวหอมมะลิใหม่ส่งออกแทนได้หรือไม่ หรือหากประมูลปลายข้าวไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าว 25% เพื่อส่งออกจะทำได้หรือไม่ และต้องแสดงเอกสารใดประกอบเพื่อเป็นการยืนยันว่าส่งออกจริง 4) ความยุ่งยาก ของกระบวนการที่กำหนดให้แสดงเอกสารคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ และบังคับให้รับมอบเพื่อส่งออกให้ได้ภายใน 45 วัน และหากไม่เป็นไปตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับรายวัน ในอัตรา 25% ของมูลค่าข้าวที่ยังไม่ส่งออก

ด้านนายสมบัติ เถลิมุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทจะยื่นเสนอซื้อ วิธีการนี้ แต่จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอราคาดีกว่ากำหนดหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม โดยข้อดี คือวิธีการนี้ยังเปิดให้สามารถเลือกคลังสินค้าที่จะซื้อได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้ส่งออกจะเลือกคลังในพื้นที่ที่แต่ละราย ถนัด ส่วนต้นทุนและค่าปรับปรุงยังคงใช้หลักการเดียวกับการประมูล ใครให้สูงสุดก็คงขายต่ำกว่าเกณฑ์ต่อรองไม่ได้

เกณฑ์ไม่ขาย แต่วิธีนี้ยังไม่แน่ว่าจะทำให้ขายหมด 2.1 ล้านตันหรือไม่ เพราะตลาดช่วงนี้ไม่ค่อยเอื้อ และผู้ส่งออกยังไม่มั่นใจไม่รู้คุณภาพข้างในของคลังที่ซื้อว่าจะพร้อมปรับปรุงส่งออกหรือไม่ แต่ถ้าผ่อนให้ส่งมอบยาวขึ้นน่าจะเป็นทางออกที่ดี

นายวันนิวัฒน์ กิติเรียงลาภ รองประธานบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า บริษัทจะยื่นซื้อด้วย แต่ยังอยู่ระหว่างประเมินคำสั่งซื้อว่าจะมีปริมาณเท่าไร "รัฐประมุขชายให้ผู้ส่งออกต่อเนื่อง ข้ายังไม่ได้ออกไปไหนแค่เปลี่ยนที่เก็บมาอยู่ที่เอ็กซน แต่ถ้าหากเราไม่ร่วมคู่แข่งร่วมยื่นและราคาต่ำลงไปกว่าการประมูลครั้งที่ ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด จึงต้องยื่นราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพไว้"

อย่างไรก็ตาม การระบายข้าวต่อเนื่องหลายครั้งของรัฐบาลส่งผลให้ปริมาณซัพพลายออกมามากจนทำให้ราคาส่งออกเอฟ.โอ.บี.ลดลงเฉลี่ยตันละ 5-10 เหรียญสหรัฐ ล่าสุดเหลือ ตันละ 340-350 เหรียญสหรัฐ จากครั้งก่อนที่ 358-360 เหรียญสหรัฐ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์เตรียมโลดสโตกข้าวเลื่อมอีก 4 แสนตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเตรียมประกาศหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) เงื่อนไขการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลในกลุ่มของข้าวเลื่อมเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อาหารสัตว์ลงไปปริมาณ 4 แสนตัน โดยจะออกทีโออาร์ในวันที่ 6 ก.ค.พร้อมชี้แจงเงื่อนไขการประมูล 8 ก.ค.เปิดให้เอกชนดูสภาพข้าวระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. และเปิดให้ยื่นซองเสนอคุณสมบัติ 21 ก.ค. ก่อนที่จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 25 ก.ค.

"การประมูลข้าวเลื่อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจะทำความเข้าใจกับการระบายข้าวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมองว่าช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะสม ตลาดข้าวมีความต้องการ เนื่องจากผลผลิตข้าวออกมาน้อย โดยข้าวนาปรังแทบจะไม่มีผลผลิตออกมา ส่วนข้าวนาปี ฤดูกาล 2559/60 ก็เลื่อนการเพาะปลูกจากปกติที่จะปลูกช่วงเดือน ส.ค.และเก็บเกี่ยวช่วง ธ.ค. ก็อาจจะเลื่อนออกไปอีก ทำให้ภายใน 1-2 เดือนนี้ยังสามารถระบายข้าวสต็อกได้อยู่ โดยคาดว่าปีนี้ น่าจะขายข้าวออกไปได้มากกว่า 6 ล้านตัน และทำให้จนถึงกลางปี 2560 จะระบายข้าวสต็อกออกไปได้ทั้งหมด" นางดวงพรกล่าว

สำหรับสถานะสต็อกข้าวรัฐบาลในปัจจุบัน โดยมีข้าวอยู่ในคลังกลาง 9.5 ล้านตัน นอกคลังกลางอีกประมาณ 1 ล้านกว่าตัน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อนำมาเข้าคลังกลาง แบ่งเป็น ข้าวกลุ่ม 1 หรือข้าวที่มีเกรดซีปนอยู่ไม่เกิน 20% ปริมาณ 7.5 ล้านตัน โดยจะระบายเป็นการทั่วไป กลุ่ม 2 หรือข้าวที่มีเกรดซีปน 20% ขึ้นไป เหลือประมาณ 1.5 ล้านตัน โดยจะระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่แปรรูปเพื่อการบริโภคทั้งคนและสัตว์ และกลุ่ม 3 ข้าวเลื่อมสภาพ มีปริมาณ 2.4 ล้านตัน จะระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อาหารสัตว์ลงไป รวมถึงอุตสาหกรรมเอทานอลด้วย

นางดวงพรกล่าวว่า ส่วนการชี้แจงเงื่อนไขการเปิดให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศมายื่นซื้อข้าวปริมาณ 2.18 ล้านตัน หลักเกณฑ์เบื้องต้นจะต้องเป็นเอกชนที่มีการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวกับกรมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีคำสั่งซื้อข้าวมาเสนอ และการขอซื้อข้าวจะต้องซื้อแบบยกคลัง ซึ่งผู้ส่งออกสามารถที่จะรวบรวมคำสั่งซื้อรวมกันมายื่นซื้อได้ และจะต้องนำใบหลักฐานการส่งออกมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการขนข้าวออกจากคลังออกไป

“หลักเกณฑ์จะคล้ายกับการประมูลข้าว แต่เนื่องจากการเปิดให้ยื่นคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจจะมี ความลับทางการค้า ซึ่งทางคณะทำงานระบายข้าวก็จะเปิดห้องเพื่อพิจารณา โดยรวบรวมผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุดและ มาเจรจาต่อรองราคา เมื่อได้ผลสรุปก็จะเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติ ต่อไป เชื่อว่าก็น่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วม และไม่กระทบกับราคาตลาดข้าว เพราะประเมินแล้วว่าช่วยนี้มีความต้องการ ข้าวมาก” นางดวงพรกล่าว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลจะมีการพิจารณาช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสม ไม่ได้มีการเร่งระบายข้าวออกไปจำนวนมาก เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาตลาด และราคาที่เกษตรกรจะได้รับ

นางดวงพรกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายความรับผิดชอบทางละเมิดสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อ รัฐ (จีทูจี) 4 สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตัน ในที่ประชุม นบข.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ ย้ำอีกครั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายข้าวจีทูจี ตามที่กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือแจ้ง มาให้กระทรวงพาณิชย์บังคับทางปกครองให้นักการเมืองและข้าราชการรวมทั้งหมด 6 คนโดยเร็ว

“ในที่ประชุม นบข.มีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ด้วย ซึ่งนายกฯได้เร่งให้ทำโดยเร็ว เพื่อหาข้อสรุปว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้แจ้งบังคับทางปกครอง เพราะมีหน่วยงานที่เสียหายหลายหน่วยงาน ทั้งคลัง พาณิชย์ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยในที่ประชุม นบข. กฤษฎีกาแจ้งว่า จะส่งหนังสือตอบกลับมาภายในสัปดาห์นี้ ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะมาหรือไม่” นางดวงพรกล่าว

นางดวงพรกล่าวว่า หากกรมได้รับหนังสือตอบกลับมาจากกฤษฎีกา จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชดใช้ค่าเสียหายทันที หากเป็นกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แจ้ง คนลงนามก็ต้องเป็น รมว.พาณิชย์ แต่หากเป็นหน่วยงาน เสียหายอื่น ก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในหน่วยงานนั้น ซึ่งค่าเสียหายที่จะแจ้งให้ชดใช้ ก็มีรายละเอียดหมดแล้วว่า ใครต้องชดใช้เท่าใด เพราะกรมบัญชีกลางได้คิดค่าเสียหายมาหมดแล้ว

ทั้งนี้ ในการเรียกค่าเสียหายต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 โดยจะ ส่งเรียกค่าเสียหายตรงไปยังผู้ที่กระทำความผิด โดยไม่น่าจะจับแค่ตัวผู้ที่กระทำความผิด เพราะหากเทียบเคียงกับคดี รถดับเพลิง ที่แม้ผู้กระทำความผิดจะเสียชีวิตไปแล้ว จะมีการเรียกค่าเสียหายจากกองมรดกของผู้ที่กระทำความผิด ด้วยแต่ทางผู้เสียหายก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางศาลเพื่อยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า นักการเมืองและข้าราชการ 6 คนที่จะถูกบังคับทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากการ ขายข้าวจีทูจี มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สารผล อดีต รมว.พาณิชย์ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขาธิการ รมว.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการ ค่าต่างประเทศ นายทิมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค่าต่างประเทศ นายอัศวพงศ์ ทีปวัชระ อดีต ผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

พาณิชย์ระบายข้าวตามเป้า มั่นใจส่งออกเกิน 9 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การระบายข้าวในสต็อก รัฐบาลรอบล่าสุด(ครั้งที่ 4/2559) ปริมาณ 2.23 ล้านตัน ที่สามารถระบายได้ถึง 1.11 ล้านตัน ถือเป็นปริมาณที่มาก พอสมควร ส่วนสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้คาดจะเริ่มชะลอลงโดยเฉลี่ยคาดจะส่งออกได้ เดือนละประมาณ 7 แสนตัน จากครึ่งปีแรกที่ส่งออกได้เฉลี่ย 8-9 แสนตันต่อเดือน จากราคาข้าวไทยช่วงนี้สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่ง เป็นผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตลดลง ล่าสุดราคาข้าวขาว 5% เอพโอบี(ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง)

อยู่ที่ 440 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวประเภทเดียวกันของเวียดนาม อยู่ที่ 375 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และข้าวอินเดียนั้น 385 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน สาเหตุที่ราคาของเวียดนามลดลงมาเนื่องจากจีนซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของเวียดนามได้ชะลอการนำเข้า

“ในครึ่งปีแรกไทยส่งออกข้าวได้ดีโดยสามารถส่งออกได้แล้วเกือบ 5 ล้านตันทั้งปีนี้ไทยน่าจะได้เกิน 9 ล้านตันแน่นอน โดยคาดว่าข้าวไทยน่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงไตรมาส 4 เพราะผู้นำเข้าหลัก ๆ อย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จะกลับมาซื้อในช่วงนั้น และจะเป็นช่วงที่ไทยมีผลผลิตข้าวนาปรังรอบ 2 ออกมาในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งประเทศเหล่านี้จะมีความต้องการซื้อข้าวในฤดูกาลใหม่” นายชูเกียรติกล่าว

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)ได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ให้แก่ผู้ชนะการประมูล 29 ราย จำนวน 84 คลัง รวมปริมาณ 1.11 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 11,541.03 ล้านบาท

ทั้งนี้หลังจากการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปครั้งนี้แล้วจะคงเหลือในสต็อกรัฐบาลประมาณ 9.5 ล้านตัน และนับแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้เข้ามาบริหารประเทศ ต่อเนื่องถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน สามารถระบายสต็อกได้แล้ว 9.7 ล้านตัน (ยังไม่รวมการเปิดประมูลครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา) แบ่งเป็นการเปิดประมูลทั่วไป 6.4 ล้านตัน และการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 3.3 ล้านตันให้แก่จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

สอดคล้องกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุว่าล่าสุดมี 2 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้แสดงความจำนงจะซื้อข้าวจากไทยในรูปแบบรัฐจีทูจี คาดว่าจะมีปริมาณรวมกันเกือบ 1 ล้านตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงความชัดเจน ขณะที่มีแผนจะนำคณะเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์ ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดตลาดข้าวเพิ่มขึ้น

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

รัฐข้าวในสต็อก 2 ล้านตันสำหรับตลาดส่งออก-ดีมานด์สูงดันราคาพุ่ง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรม ได้ออกประกาศจำหน่ายข้าวสารสต็อก รัฐบาลให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อ จากต่างประเทศ เพื่อส่งออกต่างประเทศ ปริมาณ 2.18 ล้านตัน ตามนโยบาย ของคณะกรรมการนโยบายและบริหาร จัดการข้าว (นบข.) เนื่องจากเห็นว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะนำ ข้าวในสต็อกของรัฐออกมาระบายสู่ ตลาดต่างประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเก็บรักษาและความเสื่อมสภาพ ของข้าว และยังช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทยได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่าสถานการณ์ข้าว ในต่างประเทศ โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตข้าวไม่เพียงพอ กับความต้องการข้าวในตลาด ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตข้าวของโลกมีปริมาณลดลง ดังนั้นจึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมจะระบายข้าวก่อนที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยจะทยอยออกสู่ตลาด เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวในประเทศ

สำหรับชนิดข้าวในสต็อกของรัฐที่จะนำออกมาเปิดจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นข้าวคุณภาพสามารถปรับปรุงเพื่อการส่งออกได้ ประกอบด้วย 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าว

ท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อน ปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าวเอวัน เลิศ และปลายข้าว เอวัน รวมปริมาณ 2.18 ล้านตัน จำนวน 139 คลัง

ทั้งนี้ กรมกำหนดจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม รับฟังเงื่อนไขการจำหน่าย (ทีโออาร์) ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ก่อนที่จะเปิดให้ ผู้ประกอบการที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ในวันที่ 21 ก.ค. และยื่นซองเสนอราคาซื้อวันที่ 25 ก.ค. โดยจะประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละ คลัง ในวันที่ 29 ก.ค. พร้อมแจ้งนัดหมายให้มาเจรจาต่อรองกับ คณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ในสต็อกของรัฐ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติการจำหน่ายจากประธานกรรมการ นบข. ต้องรับมอบข้าวจากคลังไปปรับปรุงส่งออกตามกรอบเวลาที่กำหนด และต้องส่งรายงานพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการส่งออกตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดด้วย

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้ จะเป็นระยะเวลาเหมาะสมต่อการระบายข้าวสต็อกรัฐ แต่ปริมาณข้าว 2.18 ล้านตัน ที่นำมาเปิดให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศยื่นซื้อนั้น เป็นปริมาณที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดให้ปรับตัวลดลงได้ในอนาคต อีกทั้งยังเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเอกชนด้วยกันเองที่ประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล ใน 2 ครั้งหลังสุดไป ซึ่งมีการเสนอซื้อ ในราคาสูง หากการเสนอขายข้าวรอบล่าสุดมีการอนุมัติขายในราคา ต่ำกว่า 2 ครั้งแรก ก็จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ได้ข้าวไปก่อนลดลง

"ปริมาณที่เหมาะสมต่อการระบายน่าจะอยู่ที่ 1 ล้านตัน เพราะขณะนี้ความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวขาว เริ่มชะลอตัวลง ในไตรมาส 3 เห็นได้จากการส่งออกในช่วงเดือนพ.ค. ที่ส่งออกได้ประมาณ 7 แสนตัน เดือนมิ.ย.ก็คาดว่า ส่งออกได้ประมาณ 7 แสนตัน อีกทั้งก่อนหน้านี้รัฐก็ได้ระบายข้าวออกไปมากแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อชะลอதுสถานการณ์ และมีอำนาจในการต่อรองราคากับผู้ส่งออกไทยมากขึ้น เพราะรู้ดีว่ามีหลายเจ้าที่ได้ข้าวรัฐและจะแข่งขันกันขาย" นายชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ราคาส่งออกข้าวไทยปัจจุบันที่ยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่ เป็นผลจากการส่งออกข้าวหนึ่ง เป็นหลัก เพราะมีความต้องการในตลาดมาก โดยราคา ส่งออกข้าวหนึ่งขณะนี้อยู่ที่ 480 เหรียญสหรัฐ/ตัน แชนหน้าราคาส่งออกข้าวขาวอยู่ที่ 425-430 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่จากผลกระทบเบร็กซิต อาจทำให้ ค่าเงินยูโรผันผวนตามเงินปอนด์ จึงต้องจับตามองอย่าง ใกล้ชิดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวทั้งระบบหรือไม่

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นบข.เห็นชอบเปลี่ยนตัวปร.คณะอนุกรรมการติดตามสต็อกข้าวฯ-ไฟเขียวหลักการตั้งสถาบันฯข้าว

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบให้ปรับปรุงคณะอนุกรรมการติดตามคณะอนุกรรมการติดตามสต็อกข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยได้เปลี่ยนประธานคณะอนุกรรมการ จากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแทน

นอกจากนี้ ให้เพิ่มสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาเป็นคณะกรรมการด้วย โดยการดำเนินคดีกว่า 1,000 คดี ได้ส่งฟ้องศาลไปแล้ว 650 คดี อีก 20 คดียังอยู่ระหว่างการทบทวนคดี และยังมีอีก 8 คดีที่ไม่ส่งฟ้อง ซึ่งที่ประชุมได้ให้กลับไปตรวจสอบอีกครั้ง ถึงสาเหตุในการไม่ส่งฟ้อง

ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว นั้น ที่ประชุม นบข.ให้ความเห็นชอบว่า มีความจำเป็นต้องมีสถาบันลักษณะนี้ขึ้นมา แต่เพื่อความคล่องตัว และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินมีระเบียบรองรับ

รูปแบบในระยะต้นน่าจะเป็นในลักษณะแบบมูลนิธิ และได้มีการของบประมาณสนับสนุน 750 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี และมีมติขยายให้ครอบคลุมไปถึงสินค้าการเกษตรอื่นๆด้วย ซึ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรทุกตัว โดยนำร่องที่สินค้าข้าวก่อน

ส่วนแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเสนอมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการลดพื้นที่ปลูกข้าว ยังมีพื้นที่อีก 5 แสนไร่ที่ไม่มีโครงการรองรับ ซึ่งทางกระทรวงได้เสนอโครงการเข้ามา เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน หรือทำปศุสัตว์ได้

เรื่องที่ 2 ในโครงการส่งเสริมการปลูกนาแปลงใหญ่ ที่มีการกำหนดให้การสนับสนุน 400 กว่าแปลง ที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลาให้สินเชื่อชาวนาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจาก 1 ปี เป็น 3 ปี เนื่องจากการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมดึงดูดให้คนหันมาทำนาแปลงใหญ่ เพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยโครงการนี้ รัฐบาลจะเป็นคนดูแลเรื่องภาระดอกเบี้ย 3.5% ธ.ก.ส.จะดูแลส่วนหนึ่ง ส่วนเกษตรกรรับผิดชอบภาระดอกเบี้ย 0.01%

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รายงานความคืบหน้าของมาตรการที่ใช้ไปในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูกาล 58/59 ต่อที่ประชุม เช่น การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดไปจนถึงเดือนพฤษภาคม จัดไปแล้ว 92 ครั้งใน 33 จังหวัด มีการซื้อขายข้าวประมาณ 6 หมื่นตัน มูลค่าเกือบ 600 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 100-800 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association) รายงานว่า ในช่วงครึ่งปีแรกมีการส่งออกข้าวประมาณ 2.73 ล้านตัน มูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในช่วงครึ่งปีนี้มีมีการส่งออกข้าวหอม (jasmine variety) คิดเป็นสัดส่วน 29% เพิ่มขึ้นจาก 22% ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวเหนียวสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 6.6% เป็น 16% โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการส่งออกรวมประมาณ 450,000 ตัน

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (summer-autumn crop) ทางภาคใต้เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยข้าวขาว 25% ราคาปรับลดลงค่อนข้างมากทานกลางภาวะตลาดที่ซบเซา โดยราคาอยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 340-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice) อยู่ที่ระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในช่วงนี้ผู้ซื้อจากจีนได้ชะลอการซื้อข้าวจากเวียดนามลง อย่างไรก็ตามในส่วนของการขายข้าวหอมนั้นยังคงเป็นไปด้วยดีโดยประเทศผู้ซื้อที่สำคัญคือประเทศกาน่า ส่งผลให้กาน่ากลายเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญอันดับสามของเวียดนามแซงหน้าประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ โดยเวียดนามส่งออกข้าวไปยังกาน่าประมาณ 203,000 ตัน เพิ่มขึ้น 49.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice crop) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 46% ของผลผลิตข้าวทั้งปีของเวียดนามคาดว่าจะมีประมาณ 19.43 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

มีรายงานว่า บริษัท Amru Rice หนึ่งในบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชา กำลังปรับแผนกลยุทธ์การส่งออกข้าว โดยเร่งผลักดันการส่งออกข้าวออร์แกนิกไปยังตลาดยุโรป สหรัฐฯ ให้มากขึ้น โดยตั้งเป้า 10,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ออกญา ชง ชารอน ประธานบริหารบริษัท Amru Rice กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งออกข้าวขาวธรรมดาประสบปัญหาในหลายๆด้าน ประกอบกับมีคู่แข่งรายใหญ่อย่างไทยและเวียดนามทำให้กำไรที่ได้ลดน้อยลงมาก ในขณะที่การส่งออกข้าวออร์แกนิกคู่แข่งยังมีน้อยและได้ราคาดีกว่า ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในตลาดข้าวออร์แกนิกที่ยังสามารถเติบโต และทำกำไรได้อีกมาก โดยเฉพาะตลาดในยุโรป และสหรัฐฯ บริษัทจึงปรับแผนการตลาดหันมาเน้นส่งเสริมการส่งออกข้าวออร์แกนิกเพิ่มขึ้น โดยลงทุนด้วยงบประมาณกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพัฒนาทั้งสายการผลิต ตั้งแต่โรงสีข้าว โรงอบข้าว และเครื่องจักรสำหรับบรรจุข้าวที่ถูกต้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมทำการเกษตรแบบพันธะสัญญากับประชาชนในจังหวัดพระวิหารที่มีเกษตรกรกว่า 3,000 คน มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 31,250 ไร่ และมีผลผลิตข้าวประมาณ 8,000-10,000 ตันต่อปี โดยบริษัทรับรองว่าจะซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาด 15-30% ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้บริษัทมีข้าวเปลือกป้อนเข้าสู่สายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความสามารถในการผลิตและส่งออกเพิ่มมากขึ้นด้วย

บริษัท Amru Rice เริ่มผลิตข้าวออร์แกนิกและส่งออกตั้งแต่ปี 2014 ในปริมาณเพียงเล็กน้อย และเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ตันในปี 2015 และในช่วงเพียง 5 เดือนแรกของปี 2016 นั้น บริษัทส่งออกข้าวออร์แกนิกไปแล้วถึง 2,000 ตัน ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะส่งออกให้ได้ 3,000 ตัน ในปีนี้ และจะผลักดันให้ถึง 10,000 ตันในปีถัดไป

ที่มา Thai Trade Center - Phnom Penh

อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติ (the statistics bureau) รายงานว่า ผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 75.4 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 70.85 ล้านตันในปีก่อนหน้า ส่วนผลการพยากรณ์ตัวเลขในปีนี้นั้นขณะนี้ยังได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เพราะกำลังอยู่ในช่วงของการสำรวจข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พ.ค. 2559 มีจำนวนประมาณ 3.69 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 109 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,560 ตัน) มากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน เพิ่มขึ้น 9.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.36

ล้านตันในเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.17 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 1.17 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 91.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 611,210 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 31.7% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 35 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 87.2%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ประมาณ 3.27%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.042 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.066 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 28.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 31 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ประมาณ 3.67% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.476 ล้านตัน ลดลง 0.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.489 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 40% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 44 วัน) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ประมาณ 21.02%

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 29.85 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.76 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวในปี 2015/16 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 15 มิถุนายน รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 33.775 ล้านตัน

กรมอุตุนิยมวิทยา (India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาในปริมาณที่มากกว่าปกติเกือบทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ทำให้ตัวเลขปริมาณของการขาดแคลนน้ำฝน (the overall monsoon deficiency) ลดลงจากระดับ 13% เหลือเพียง 2% ซึ่งการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูการผลิตหลัก (kharif crops) เช่น ข้าว พืชไร่ และพืชตระกูลถั่ว

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า มีพื้นที่ประมาณ 39% ของประเทศได้รับปริมาณน้ำฝนเกินกว่าระดับปกติ และพื้นที่กว่า 45% ได้รับปริมาณน้ำฝนในระดับปกติ มีเพียง 16% ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าระดับปกติ และ 6% ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,043,457 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 961,618 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 82,778 ตัน ลดลงประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 86,343 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ

960,679 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 875,275 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 22,795 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำนำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมามีการนำเข้าประมาณ 228,034 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 166,193 ตัน เนเธอร์แลนด์ 121,350 ตัน เยอรมนี 84,424 ตัน โปแลนด์ 78,968 ตัน อิตาลี 76,181 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน- สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-28 มิถุนายน 2559 มีการ ส่งออกประมาณ 200,355 ตัน ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 207,281 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 7,092 ตัน

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 167,483 ตัน ลดลงประมาณ 5.7% เมื่อเทียบกับ จำนวน 177,609 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 32,872 ตัน ลดลง ประมาณ 10.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,672 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้นำส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 101,898 ตัน สเปน 23,223 ตัน กรีซ 28,974 ตัน โปรตุเกส 17,368 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

ชาวดืออาระเบีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ รายงานว่า ในระหว่างเทศกาลถือศีลอด (รอมฎอน) ของชาวมุสลิม ในประเทศชาวดืออาระเบีย ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมและจะสิ้นสุดเทศกาลในเดือนกรกฎาคม มีการบริโภคข้าวในเฉพาะช่วงนี้แล้วจำนวนถึง 91,300 ตัน จากปริมาณนำเข้ามาในประเทศของปีนี้ จากข้อมูลหน่วยงานศุลกากรของชาวดืออาระเบีย กล่าวว่าข้าวเป็นสินค้าหลักที่สำคัญในการนำเข้า นาย บินมุลัค อดีตประธานสมาคมผู้ค้าธัญพืชของสมาคมหอการค้าซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ในช่วงเทศกาลถือศีลอดฯ การบริโภคข้าวจะอยู่ในปริมาณมากกว่าปกติจากสถิติของทุกปี ปริมาณ ที่ใช้บริโภคและราคาในช่วงนี้จะสูงในปีที่แล้ว (2015) ราคาถึงตันละ 5,250 รียัล (1 รียัล ประมาณ 10 บาท) ในปีนี้ผู้ค้าข้าวทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นว่าราคาข้าวลดต่ำลง จึงได้นำเข้าข้าวจำนวนมากขึ้นเป็น 1.3 ล้านตัน รวมใช้บริโภคและเก็บในสต็อกของรัฐบาล และช่วงเทศกาลถือศีลอดฯ ปีนี้ พ่อค้าในประเทศได้สำรองข้าวไว้ใช้ในช่วงเทศกาลฯ คิดเป็นปริมาณประมาณ 45,000 ตัน สำหรับจำหน่ายในช่วงเดือนถือศีลอดฯ ราคาขายปลีกข้าวจะขายได้ราคาดี เพิ่มขึ้นจากปกติโลกกรัมละ 3.5 รียัล ไปเป็น 4.5 รียัล ต่อ กิโลกรัม

รัฐบาลชาวดืออาระเบียให้ความสำคัญต่อข้าวเป็นสินค้าอุปโภคหลักที่สำคัญของประเทศ และให้เก็บสำรองข้าวให้เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 8 เดือน และเพื่อป้องกันราคาข้าวในประเทศไม่ให้ผันผวนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และให้ผู้นำเข้า พ่อค้าข้าวและรัฐบาล ประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมเสถียรภาพข้าวให้มั่นคงและปริมาณเพียงพอสำหรับบริโภคประเทศ

ผลจากการศึกษาพบว่า การบริโภคข้าวต่อปีของประชากรในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประมาณคนละ 40 กิโลกรัม จากปริมาณข้าวที่นำเข้ามาในประเทศหลากหลายชนิด ที่มีมากกว่า 20 ประเภทจากทั่วโลก และประเทศอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวให้กับซาอุดีอาระเบียคิดเป็นสัดส่วนถึง 60% ของการนำเข้าข้าวในประเทศของทั้งหมด

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนปริมาณบริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากช่วงพิธีถือศีลอด เดือนรอมฎอน มีประเพณีปฏิบัติ 'ซากาตอัลฟิต' (ก่อนสิ้นสุดของช่วงถือศีลอด รอมฎอน ผู้ถือศีลทุกคนต้องทำบุญบริจาคทานด้วยข้าวประมาณ 3 กิโลกรัม ให้คนในครอบครัวหรือคนจน) ส่งผลให้เกิดการใช้ข้าวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้จำนวนมาก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ณ เมืองเจดดาห์

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) รายงานผลการประมูลซื้อข้าวจากทุกประเทศ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา และข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 3 ก.ค. นี้ โดยมีรายงานว่า มีการเสนอข้าวจากไทยจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) จำนวน 2 ล็อต และจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 499 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) มีการเสนอข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) มีการเสนอข้าวจากอินเดียจำนวน 40,000 ตัน ในราคา 429 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) และจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 479 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Liner Out) มีการเสนอข้าวจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน 2 ล็อตในราคา 504 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) และราคา 530.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Liner Out) มีการเสนอข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 504.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) และมีการเสนอข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 30,000 ตัน 3 ล็อต ในราคา 573.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) ราคา 573.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Free Out) และในราคา 596.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CNF Liner Out) อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อจากแหล่งใด

ที่มา Oryza.com